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นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้ึนบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิก
อภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลากว่า ๑ ชั่วโมง จากนั้นประธานได้ขอ
หารือต่อท่ีประชุมเพ่ือขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม วาระรับรองรายงานการประชุม
และวาระอ่ืน ๆ ข้ึนมาพิจารณาก่อนเนื่องจากใช้เวลาไม่มาก ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้อง ภายหลังจบวาระท้ัง ๓ แล้ว 
ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน ตามลําดับดังนี้ 

เรื่องแรก ท่ีประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .......... ซ่ึงเสนอเข้ามา ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และ     
ร่างพระราชบัญญัติของพลตํารวจโทวิโรจน์  เปาอินทร์ กับคณะ ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสําคัญ 
๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ เป็นกฎหมายสารบัญญัติและส่วนท่ี ๒ เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยส่วนท่ี ๑ ครอบคลุม
เรื่องการกําหนดความหมายของบทนิยามคําว่า “องค์กรอาชญากรรม” เพ่ือสอดคล้องกับบทนิยาม คําว่า 
Organized criminal group ตาม Article ๒ (a) แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร การกําหนดลักษณะของการกระทําความผิดให้สอดคล้องกับอนุสัญญา สาระสําคัญ
ส่วนท่ี ๒ ครอบคลุมเก่ียวกับการกําหนดวิธีพิจารณาคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ส่วนหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเก่ียวกับ     
การประกอบอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพ่ือดําเนินคดีกับ
การกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับประเทศ
ไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร จึงสมควร
กําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทําดังกล่าว รวมท้ังกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทํา
ความผิดดังกล่าวนั้นด้วย ภายหลังผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว และไม่มี
ผู้ใด   ติดใจอภิปราย จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และ
ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของ
รัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา 

ต่อจากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
ซ่ึงเสนอมาจากคณะรัฐมนตรี และเสนอมาจาก ส.ส.บุญเรือง  ศรีธเรศ รวม ๒ ฉบับ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีจังกวัดกาฬสินธุ์ มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือให้
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นนิติบุคคลเพ่ือให้ดําเนินกิจการได้โดยอิสระ ท้ังนี้ในการพิจารณา          
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ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในท่ีสุดท่ีประชุมลงมติรับหลักการแห่ง    
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน 
๗ วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา 

ต่อมาท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติซ่ึงวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม 
จํานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ..... และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ..... 

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. ..... ซ่ึงมีผู้เสนอรวม ๔ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และอีก ๓ ฉบับเสนอโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้  ๑. ส.ส.นิติวัฒน์  จันทร์สว่าง กับคณะ ๒. ส.ส.ธเนศ  เครือรัตน์ กับคณะ         
๓. ส.ส.สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล กับคณะ โดยมีหลักการและเหตุผลเพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬา      
แห่งประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 
จึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเสียใหม่ และกําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติข้ึนในการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพ่ือใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครองช่วยเหลือและจัดสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา กําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา เพ่ือให้สมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการกีฬามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผู้สนใจอภิปราย
พอสมควร เม่ือปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ..... ท้ัง ๔ ฉบับ และต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติ ๑๕ วัน โดยใช้
ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา 

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ..... ซ่ึงวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม และต้ังกรรมาธิการร่วมกันข้ึนพิจารณา จํานวน ๒๒ ท่าน 

ต่อจากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ       
บัตรเครดิต พ.ศ. ..... ซ่ึงเสนอเข้ามา ๔ ฉบับ โดยเสนอมาจากคณะรัฐมนตรี, ส.ส.ปาริชาติ  ชาลีเครือ และคณะ, 
ส.ส.อรรถวิทย์  สุวรรณภักดี กับคณะ และ ส.ส.พีรพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีหลักการและเหตุผลในการเสนอคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เนื่องจากปัจจุบันการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผู้ประกอบธุรกิจ ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ซ่ึงกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต กรณีท่ีเป็นสถาบัน
การเงินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ส่วนกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่สถาบันการเงินเป็นไป
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําให้การกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจท้ัง ๒ ประเภทมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบกับในปัจจุบันมีการใช้
บัตรเครดิตไว้เป็นการเฉพาะ รวมท้ังยังไม่มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับส่งข้อมูลธุรกรรมการชําระเงิน            
ทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการใช้บัตรเครดิตท่ีออกและใช้จ่ายภายในประเทศสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไว้เป็นการเฉพาะ ภายหลังผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๔ ฉบับแล้ว   
มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเป็นการอภิปรายเห็นด้วยท่ีให้มีกฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อประชาชน และรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่ง           
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ..... และต้ังกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๓๑ ท่าน 
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณาในชั้น
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กรรมาธิการ จากนั้นมีสมาชิกขอเปลี่ยนระเบียบวาระโดยของเลื่อนเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
จํานวน ๖ เรื่องข้ึนมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง  

จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๙.๕๓ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


